

กคค ๒๖๖.๒

๘ ๑๓ ๖๕

๒๖.๕๐ ๕.

สคค. (eMail)

ส่ง : กคค.

รับที่ : ๕7391/67

๘ ก.ค. 2567 เวลา 13.30 น.



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๓๑๑ / ๕๐๕๒

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง พิจารณาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว สำหรับการค้าข้ามแดนระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๓๑๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว สำหรับการค้าข้ามแดนระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบการลงนามร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว สำหรับการค้าข้ามแดนระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศุลกากรของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเห็นควรให้ความเห็นชอบให้อธิบดีกรมศุลกากรลงนามในร่างกรอบความตกลงดังกล่าว และมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full powers) ในการลงนามในร่างกรอบความตกลงฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ รองรับธุรกรรมทางการค้าระหว่างไทยและจีนที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยสนับสนุนการค้า การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้เติบโตเป็นประตูการค้าของภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในหมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

๒. อย่างไรก็ตาม เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาตการนำเข้า ส่งออกสินค้า อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการค้าต่างประเทศ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการระบบ National Single Window (NSW) เข้าร่วมในคณะทำงานร่วมสำหรับความร่วมมือในระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (JWGSWC) เพื่อกำหนดรายละเอียดและรูปแบบข้อมูลที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามร่างกรอบความตกลงฯ

/และพัฒนา...

และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสองประเทศ กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการเพื่อให้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการใช้ประโยชน์
จากการเชื่อมโยงที่ได้รับการพัฒนาตามร่างกรอบความตกลงดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๗๑๐ และ ๕๗๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๐๑๒

E-mail: Surarat@nesdc.go.th